



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่จะเกิดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จึงให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาเหนือ ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑.๓.๔ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจเปิดเรียนได้ตามปกติ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกินครั้งละ ๑๕ วันทำการ

ทั้งนี้ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง ๕ แห่ง ติดตามสถานการณ์เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดำเนินการดังนี้

๑. ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง ๕ แห่ง ทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๒. ในช่วงระหว่างการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่ให้นำเด็กเล็กเดินทางไปประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๓. การปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระหว่างปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ การจัดทำหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ์ การเตรียมสื่อวัสดุเครื่องมือการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายฉวีอน เชื้อนเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง